

## Hoa Kỳ và EU muốn Gaddafi ra đi

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Th&#7913; Ba, 15 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2011 14:30

---

Mặt lờn nã Hoa Kỳ và khã i EU kêu gã i Đã i tá Muammar Gaddafi, lãnh tã Libya thôi chã c.

Tã ng thã ng Barack Obama cho hay Mã sã tiã n hành mã t sã biã n pháp nhã m buã c Đã i tá Gaddafi tã bã quyã n lã c.



Lãnh đã o EU sã "xem xét toàn bã giã i pháp" đã bã o vã thã ng dân Libya.

Trong cuã c hã p tã i Brussels, lãnh đã o EU đã ng ý "xem xét toàn bã các giã i pháp" đã bã o vã thã ng dân tã i Libya.

Tuy vã y trong tuyên cáo chung, hã không nhã c gì đã n viã c thiã t lã p vùng cã m bay tã i Libya.

Lãnh đã o Anh và Pháp muã n nguyãn thã cã a 27 nã c thành viã n khã i EU soã n thã o kã hoã ch

giúp đỡ phiến quân tại Libya, trong đó có cả khả năng vận chuyển vũ khí từ vùng cấm bay.

Điều này sẽ ngăn chặn quân thân với Gaddafi mà các cuộc không tạt. Trong cuộc chiến hiện nay, đây là thị trấn đáng kể của Tripoli, không quân Libya đã giúp quân thân chính phủ lấy lại một số thành phố do phiến quân nắm giữ.

Trong cuộc nổi dậy kéo dài bốn tuần qua, lấy cấm hàng tạt Cách mạng Hoa nhài ở Tunisia và Ai Cập, phiến quân đã chiếm được một số thành phố phía Đông Libya.

### Không muốn mà

Tuy vậy nhiều lãnh đạo của EU không muốn mà vì ý tưởng vùng cấm bay.

Đầu báo và thông dân, quốc gia thành viên sẽ xem xét các giới pháp của tạt, tuy nhiên, chúng chỉ được thực hiện khi có nhu cầu rõ ràng, cả sự luật pháp vận vàng và thu nhập của vùng

### Thông cáo của EU

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà "nghĩ nghĩ một cách cẩn thận" về khả năng can thiệp quân sự tại Libya, và việc tạt vùng cấm bay.

Thông cáo chung sau cuộc họp của lãnh đạo EU không nhắc đến vùng cấm bay. Dù thế chức này không loại bỏ khả năng này một cách hoàn toàn.

Thông cáo viết: "Đầu báo và thông dân, các quốc gia thành viên sẽ xem xét tất cả các giới pháp của tạt, tuy nhiên, chúng chỉ được thực hiện khi có nhu cầu rõ ràng, cả sự luật pháp vận vàng và sự thu nhập của vùng."

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay không ai muốn can thiệp quân sự, tuy lãnh đạo Âu châu đã "đánh đi thông điệp rõ ràng EU không lo ngại bất kỳ pháp nào".

Điều này cho thấy ra, nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, với sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an, Liên đoàn Ả Rập và Chính quyền Phiến quân Libya.

Washington, trong khi đó, đưa ra ngôn từ mơ hồ hơn.

Tổng thống Obama nói thêm rằng hành động để ngăn chặn bất cứ cuộc thám sát nào xảy ra tại Libya, tương tự như những gì từng xảy ra tại Rwanda và Bosnia hồi thập niên 1990.